

ไทยลุยแดนลอดช่อง ดันอาร์เซ็ป หวังจบโดยเร็ว

รณรงคนำทัพไทย เร่งสานต่อความตั้งใจ 16 ประเทศ หาข้อสรุปโดยเร็ว

นายรณรงค พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงผลการประชุมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศให้เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยโดยได้

ความคืบหน้าของการเจรจา หัวหน้าผู้แทนไทยในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่า 16 ประเทศสมาชิกเน้นการหารือเพื่อเร่งสรุปผลในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวทางเปิดตลาดสินค้าและรูปแบบการลดภาษี ระดับการผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนบนพื้นฐานแนวทางที่ได้รับจากรัฐมนตรีการค้า RCEP เพื่อให้สรุปผลการเจรจาภายในปี 2561 ตามเป้าหมายที่ผู้นำกำหนดไว้ 16 ประเทศต้องการจะให้เร่งการเจรจา RCEP ให้ได้มากที่สุดในปีนี้ ซึ่งประเทศสมาชิกได้มีการยื่นปรับปรุงข้อเสนอในทั้ง 3 เรื่องหลักอีกครั้ง และได้เร่งหารือประเด็นสำคัญอื่น ๆ เช่น กฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่จะเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าสินค้าใดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ความตกลง RCEP หรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค รวมทั้งประเด็นอื่นที่ใกล้สรุปได้ เช่น พิธีการศุลกากร สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กฎระเบียบทางเทคนิค และการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ เป็นต้น

ในส่วนของไทยก่อนการประชุมครั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาเจรจา โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 กรมฯ ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดท่าทีของไทย โดยในการประชุมรอบสิงคโปร์นี้ ไทยได้พยายามผลักดันประเทศสมาชิกให้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของไทยมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในภาพรวมประเทศสมาชิกมีการปรับท่าทีการเจรจาในเชิงบวกและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในบางส่วน ทำให้สามารถมีความคืบหน้าในหลายประเด็น เช่น ให้มีการยื่นปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาดการค้าบริการและการค้าสินค้าอีกครั้งภายในวันที่ 11 มิถุนายน และต้นเดือนกรกฎาคม 2561 ตามลำดับ และด้านทรัพย์สินทางปัญญาสมาชิกมีการส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะปรับลดท่าทีจากที่เข้มงวดเกินไปให้อ่อนลง เพื่อให้ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่สามารถยอมรับได้มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่จะทำให้การเจรจารุดหน้าได้มากขึ้น และจะมีการหารือต่อไปในการประชุม RCEP-TNC สมัยพิเศษ อีกครั้งก่อนที่จะนำเสนอความคืบหน้าการเจรจาต่อที่ประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นายรณรงคกล่าวว่า หลายฝ่ายเฝ้าติดตามการเจรจา RCEP และต้องการให้มีการสรุป RCEP โดยเร็ว อย่างไรก็ตาม แม้สมาชิกทุกประเทศพยายามที่จะยืดหยุ่นและปรับท่าทีให้เข้าหากันมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภูมิภาค แต่การเจรจาที่มีคู่เจรจาถึง 16 ประเทศ มีความแตกต่างกันทั้งระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม และมีพื้นฐานของแนวทางการค้าที่ต่างกัน จึงทำให้แต่ละประเทศมีท่าทีการเจรจาในหลายประเด็นที่แตกต่างกันมาก ล่าสุด ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในประเด็น RCEP เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้เห็นชอบให้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าอยู่บนหลักการของความเรียบง่าย ให้อำนวยต่อการค้า ส่งเสริมโอกาสในการส่งออกของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค สินค้าสามารถไหลเวียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในการประชุม RCEP-TNC ครั้งนี้ อาเซียนสามารถตกลงกฎการผลิตที่อนุญาตให้ประเทศสมาชิกนำวัตถุดิบหรือสินค้าชั้นกลางที่ผ่านเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าในภูมิภาค RCEP แล้ว หากนำมาผลิตต่อเป็นสินค้า สินค้านั้นก็จะได้รับถิ่นกำเนิดภายใต้ RCEP โดยอัตโนมัติ ดังนั้น ไทยจึง

ควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาประเทศให้เป็น Trading Nation ให้ไทยเป็นทั้งผู้ผลิตและ Trader อันจะช่วยเพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดที่ไทยยังไม่มี ความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี เช่น อินเดีย และจีน เป็นต้น สำหรับสินค้าสำคัญที่ไทยได้เรียกร้องให้ประเทศคู่เจรจาเปิดตลาด เช่น ประมงแปรรูป (ปลาทูน่า กุ้ง ปลาหมึก) มันสำปะหลังอัดเม็ด น้ำตาลจากอ้อย ข้าว ปิโตรเคมี ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น แม้ว่าการเจรจา RCEP จะล่าช้า แต่มีความคืบหน้าตามลำดับ และขอให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจได้ว่าไทยจะต้องไม่เสียเปรียบในการเจรจา ถ้าสิ่งที่ไทยต้องเสียไปมากกว่าสิ่งที่ไทยจะได้รับ การเจรจา RCEP ก็จะไม่สามารถ ตกลงกันได้

นายรณรงค์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสถานะที่เศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัว การเจรจา RCEP จะเป็นการสร้างพันธมิตรทางการค้าและเครือข่ายการผลิตขนาดใหญ่ระหว่างอาเซียน 10 ประเทศกับคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี และนิวซีแลนด์ ที่ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ถึง 2 ประเทศ ได้แก่ จีน และญี่ปุ่น รวมถึงประเทศสมาชิกที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 เช่น จีน และอินเดีย ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และแนวโน้มการเติบโตที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทย

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
18 พฤษภาคม 2561